



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มสว. แนะนำกฤษฎีกาฯ ไม่ควรบังคับ นศ.แต่งกายถูกระเบียบ

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มสว.) กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงวัฒนธรรม และ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตลอดจนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต หรือพัฒนาศักยภาพนิสิต พยายามร่วมกันผลักดันให้การแต่งกายชุดนิสิตนักศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่นิสิต นักศึกษาแต่งกายไม่เหมาะสมว่า โดยส่วนตัวจะออกกฎระเบียบ หรือทำให้เป็นวาระแห่งชาตินั้นคงจะทำเพียงแค่นั้น แนวทางอย่างเดียวไม่ได้ แต่ควรสร้างสำนึกไปพร้อมๆ กันด้วย โดยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษารู้กาลเทศะ สำนึกของความสะอาด สำนึกของความประณีต งดงาม

ถ้าเราปล่อยเยาวชนไทยที่เรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษาเป็นอิสระ สิ่งที่เราจะเห็นมีอยู่ 3 ส่วนคือ 1.เด็กมีความประณีต สวยงาม รู้จักกาลเทศะ 2.เด็กจะแต่งตัวโป๊ วาบหวิว ไม่สุภาพ 3.เด็กจะสกปรกแต่งกายรุงรัง จะเห็นว่าเด็กจะมีวิถีตัวเอง ผมเห็นด้วยกับการรณรงค์ แต่การกำหนดรูปแบบตายตัวคงจะทำได้ลำบาก และต้องมีความยืดหยุ่นบ้างพอสมควร การจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนั้นถ้าตึงเกินไป ก็ไม่ใช่หนทางแก้ไขปัญหายิ่งอยากให้มองความจริง การจะบอกเด็กให้แต่งกายถูกระเบียบเพียงช่วงข้ามคืน ไม่มีวันทำได้ เราต้องเข้าใจเด็กด้วย แต่เราจะค่อยๆ ปลูกฝังเข้าไปในจิตสำนึกของเด็กได้อย่างไร นี่ต่างหากที่ผู้ใหญ่ควรคิดทำอย่างไร

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวด้วยว่า ตนไม่ต้องการให้เด็กไทยถูกบังคับโดยใช้กฎระเบียบเพียงอย่างเดียว จนบั่นทอนให้เขาไม่อยากคิดและคิดไม่เป็น สร้างสรรค์อะไรไม่ได้ เพราะการออกคำสั่ง หรือกฎระเบียบเหมือนสั่งให้ทหารเกณฑ์เข้าแถว ไม่อยากให้เด็กไทยถูกจับเข้าแถวแล้ววางยา सब เด็กควรจะรู้ว่ากรอบนิสิตนักศึกษาเป็นอย่างไร เป็นแนวกว้างๆ แต่ไม่ใช่ไปบังคับต้องอย่างนั้นอย่างนี้ จนเด็กขยับอะไรไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วย ขอเพียงอย่างเดียวให้รู้คำว่ากาลเทศะ แยกไหนพอดีและแยกไหนเลยคำว่าพอดี ส่วนงานด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องเข้มแข็ง และใส่ใจเรื่องเหล่านี้ คนที่จะเข้ามาดูแลนิสิตนักศึกษานั้นต้องเป็นคนที่จริงจัง มีวิสัยทัศน์ พร้อมเข้าใจเด็ก หลายสถาบันการศึกษาไม่ได้ให้ความสำคัญกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เอาใครก็ได้มานั่งตำแหน่งนี้